



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
เรื่อง ผลการคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือก ครูต้นแบบ  
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิต  
นักเรียนเป็นที่ประจักษ์ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบ  
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกครูเป็นตัวแทน จำนวน ๔ ประเภท  
ประเภทละ ๑ คน ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับเขตตรวจราชการ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  
๒๕๖๖ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ส่งผลการคัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาแจ้ง  
ครูสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการ  
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครู เพื่อรับ  
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัล  
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปี  
๒๕๖๖ แยกเป็นประเภท ดังนี้

<b>ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต</b>	<b>ระดับปฐมวัย</b>
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง	ได้แก่ นางอรุณา แก้วเวียง ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
<b>ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต</b>	<b>ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓</b>
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง	ได้แก่ นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับทอง	ได้แก่ นางปริมาภรณ์ คงมนต์ ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเงิน	ได้แก่ นางสาวจิรภัทร ดิษฐ์ทัยสุด ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
<b>ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต</b>	<b>ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖</b>
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง	ได้แก่ นายธนกุล ทานา ครู โรงเรียนวัดโรงวัว

/ ครูต้นแบบการจัดการ...

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓	
รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง	ได้แก่ นางสาวรุ่งอรุณ ภาณุโรจน์ ครู โรงเรียนวัดโรงวัว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเงิน	ได้แก่ นางสาวศันสนีย์ ยอดดำเนิน ครู โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเงิน	ได้แก่ นางสาวน้ำอ้อย ชูซึ้ง ครู โรงเรียนวัดบ้านหนอง

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ของแต่ละประเภท ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมการคัดเลือกฯ ในระดับเขตตรวจราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายประยงค์ สารภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท